



ประกาศกรมควบคุมโรค

เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลงานที่จะขอประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล
พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ผ่านการประเมินบุคคล ชื่อผลงาน ค่าครองชีพ และสัดส่วนของผลงาน
จำนวน ๓ ราย โดยให้จัดส่งผลงานเข้ารับการประเมินภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่กรมควบคุมโรค ประกาศผล
การประเมินบุคคล ซึ่งผู้ผ่านการประเมินบุคคล ในลำดับที่ ๒ ราย นางสาวดารินดา รอชะ ได้รับการอนุมัติให้
ขยายระยะเวลาส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม
๒๕๖๗ และกรมควบคุมโรคได้อนุมัติให้ข้าราชการรายดังกล่าว เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลงานที่จะขอประเมิน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตามประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ กรมควบคุมโรคได้อนุมัติให้ นางสาวดารินดา รอชะ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อน
ขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๑๖ กองโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลงานวิชาการที่จะขอรับประเมิน ดังรายละเอียดตามเอกสาร
แนบท้ายนี้

อนึ่ง ในการประเมินบุคคลหากได้ตรวจสอบ หรือมีผู้ทักท้วงและได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ข้าราชการ
ผู้ขอประเมินผู้ใดแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗
ทราบ เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พร้อมกับพิจารณาดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องตาม
ควรแก่กรณีต่อไป แต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ทักท้วงมีเจตนากลั่นแกล้งหรือมีเจตนาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ
ให้รายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อดำเนินการทางวินัยกับผู้ทักท้วงต่อไป หากมีผู้ที่ต้องการทักท้วง
ให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธงชัย กิรติหัตถยากร)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลงานที่จะขอประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ผู้เข้ารับการประเมิน : นางสาวดารินดา รอชะ
ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินบุคคล : นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๑๖ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ตามประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เหตุผลความจำเป็น : เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลงาน ในส่วนของชื่อผลงานที่จะส่งเข้ารับการประเมิน
ให้ตรงกับเอกสารการเผยแพร่

ผลงานที่เสนอขอรับการประเมิน	
ผลงานวิชาการ (เดิม)	ผลงานวิชาการที่ขอเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใหม่
<p><u>ผลงานวิชาการ ลำดับที่ ๒</u> เรื่อง : การพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง การละเมิดสิทธิด้านเอดส์ในผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี กลุ่มประชากรหลัก และกลุ่มประชากรเปราะบาง โดย ใช้โปรแกรม CRS (Crisis Response System: CRS) ปี ๒๕๖๕ Developing a systems for receiving complaints and protecting rights violations regarding AIDS, gender, and being a population vulnerable to discrimination (Crisis Response System: CRS)</p> <p><u>สัดส่วนของผลงานที่ตนเองปฏิบัติ</u> ร้อยละ ๘๐</p> <p><u>สัดส่วนของผู้ร่วมจัดทำผลงาน</u></p> <p>๑. นางพัชรภรณ์ ภาภูตานนท์ ร้อยละ ๑๐ ๒. นางสาวสิริพร มนยฤทธิ ร้อยละ ๑๐</p>	<p><u>ผลงานวิชาการ ลำดับที่ ๒</u> เรื่อง : การพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง การละเมิดสิทธิด้านเอดส์ในผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี กลุ่มประชากรหลัก และกลุ่มประชากรเปราะบาง โดย ใช้โปรแกรม CRS (Crisis Response System) Developing a system for receiving complaints and protecting violations of AIDS rights of people living with HIV by programmed crisis response system (Crisis Response System: CRS)</p> <p><u>สัดส่วนของผลงานที่ตนเองปฏิบัติ</u> ร้อยละ ๘๐</p> <p><u>สัดส่วนของผู้ร่วมจัดทำผลงาน</u></p> <p>๑. นางพัชรภรณ์ ภาภูตานนท์ ร้อยละ ๑๐ ๒. นางสาวสิริพร มนยฤทธิ ร้อยละ ๑๐</p>